



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแก่งกระเจา โทร ๐๓๒-๔๖๕๑๙๑ ต่อ ๑๐๓

ที่ พบ ๐๐๓๓.๓๐๑/๓๙๕๕

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระเจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระเจา

ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and
Transparency Assessment : MOPH ITA) ตัวชี้วัดที่ ๑ การเปิดเผยข้อมูล มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก สามารถตรวจสอบการดำเนินงาน
ของหน่วยงานได้ โดยหน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก แนวทาง หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีการติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรค
การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อผู้บริหาร นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระเจา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีการนำเข้าข้อมูลข่าวสาร
ทั้งในรูปแบบข้อความ บทความ ภาพกราฟิก ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระเจาถูกต้อง
ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐและกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่พบข้อร้องเรียนจากข้อมูลที่นำขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระเจา ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment :
MOPH ITA) เห็นควรดำเนินงานตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
แก่งกระเจา พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระเจา

(นางสาวเพ็ญสุดา ขอเสียม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ
 อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาลแก่งกระเจา

(นางสาวอนุธิตา ประทุม)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระเจา